



# ข่าว

## สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

กลุ่มช่วยอำนวยความสะดวกและประชาสัมพันธ์ สำนักงานบริหารกลาง Tel. 0 2202 3075 Fax. 0 2202 3070 <http://www.ocsb.go.th>

~~~~~

### สรุปข่าวความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมอ้อยน้ำตาลและเอทานอล

วันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2553

~~~~~

#### ราคาน้ำตาล (24 กุมภาพันธ์)

ราคาน้ำตาลทรายดิบ ตลาดนิวยอร์ก สัญญาเดือนพฤษภาคม 2010 อยู่ที่ 24.37 เซนต์ต่อปอนด์ ลดลง 0.42 เซนต์ ราคาน้ำตาลทรายขาว ตลาดลอนดอน สัญญาเดือนพฤษภาคม 2010 อยู่ที่ 653.90 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ลดลง 33.20 เหรียญสหรัฐฯ และราคาน้ำตาลทรายขาวเดือนมีนาคม 2011 อยู่ที่ 522.30 เหรียญสหรัฐฯ/ตัน ลดลง 13.70 เหรียญสหรัฐฯ

ตลาดได้รับแรงกดดันจากการเทขายเพื่อชำระบัญชีอย่างหนักของนักเก็งกำไร เนื่องจากราคาน้ำตาลตามสัญญาเดือนมีนาคม 2553 จะสิ้นสุดระยะเวลาในการซื้อขายลงในวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ประกอบกับการคาดการณ์เกี่ยวกับอุปทานน้ำตาลจากบราซิลในฤดูการผลิตหน้า จึงทำให้น้ำตาลลดลงต่ำสุดเป็นครั้งแรกในรอบ 10 สัปดาห์ และบางส่วนเชื่อว่า เป็นผลจากการส่งออกน้ำตาลของสหภาพยุโรป ซึ่งคาดว่าจะมีปลายทางอยู่ที่แถบเมดิเตอร์เรเนียน ตะวันออกกลาง ประเทศในแอฟริกาเหนือ และอาจจะส่งออกมาถึงจีน และสิงคโปร์ โดยจะต้องแข่งขันราคากับดูไบ และไทย

#### สหภาพยุโรป

หลังจกสหภาพยุโรป มีมติส่งออกน้ำตาลส่วนเกินจำนวน 5 แสนตัน ทำให้ประเทศโปรตุเกส โรมานี และฟินแลนด์ เรียกร้องให้สหภาพยุโรปอนุญาตให้นำเข้าน้ำตาลทรายดิบโดยปลอดภาษีด้วย เพื่อนำมารีไฟน์เพื่อลดปัญหาความไม่สมดุลของการผลิตภายในของประเทศสมาชิกระหว่างผู้ผลิตน้ำตาลจากบีทและผู้ประกอบการน้ำตาลจากอ้อย เพราะผู้ประกอบการน้ำตาลจากอ้อย ไม่ได้มีโอกาสเดียวกับผู้ผลิตน้ำตาลจากบีทที่สามารถส่งออกน้ำตาลส่วนเกินได้ในราคาตลาดโลก โดยโปรตุเกส กล่าวว่า สถานการณ์ของโรงงานน้ำตาลในประเทศตกต่ำมาก เพราะราคาน้ำตาลทรายดิบที่สูงขึ้น และปัจจุบัน อัตราภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายดิบอยู่ที่ 98 ยูโร (133.5 เหรียญสหรัฐฯ) ต่อดัน

สหภาพยุโรปปฏิเสธ ที่จะลดภาษีนำเข้าน้ำตาลทรายดิบตามข้อเรียกร้องแล้ว โดยให้เหตุผลว่า ยังไม่มีความจำเป็น

#### อินเดีย

ผลผลิตน้ำตาลปี 2009/2010 ของอินเดีย คาดว่า จะอยู่ที่ 15.57 ล้านตัน เมื่อบวกกับน้ำตาลในสต็อกประมาณ 4 ล้านตัน และน้ำตาลทรายที่นำเข้า จะทำให้มีเพียงพอกับความต้องการบริโภค อย่างไรก็ตาม อาจจะต้องมีการนำเข้าน้ำตาลจำนวนหนึ่งในช่วงแรกของฤดูหีบหน้า

ผลผลิตน้ำตาลในรัฐมหาราษฏร์ คาดว่า จะอยู่ที่ 5.7 ล้านตัน รัฐอูตรประเทศจำนวน 4.2 ล้านตัน รัฐมปีหนาดูจำนวน 1.2 ล้านตัน รัฐคุชราตจำนวน 1.17 ล้านตัน และรัฐกรณาฏกะจำนวน 1.9 ล้านตัน ส่วนรัฐหริยณะ รัฐอันตรประเทศ รัฐอูตรขันธ์ รัฐพิหาร และรัฐปัญจาบ มีปริมาณอ้อยที่ลดลงจากปีก่อน

## สหรัฐฯ

หลายๆ ฝ่ายในสหรัฐฯ ได้พยายามเตือน USDA ให้เร่งเพิ่มโควตานำเข้าน้ำตาลจำนวน 1 ล้าน short tons raw value โดยเร็ว มิฉะนั้น อาจเกิดวิกฤติขาดแคลนน้ำตาลในสหรัฐฯ และไม่เห็นด้วยที่มี การชะลอการนำเข้าไปเป็นช่วงกลางเดือนเมษายน เพราะอาจจะยากในการหาซื้อน้ำตาลให้ได้มากพอ ซึ่งขณะนี้ เม็กซิโกได้ปรับลดประมาณการผลิตน้ำตาลลงมาอยู่ที่ 4.5 ล้านตัน จากที่คาดไว้เดิมคือ 4.5-4.9 ล้านตันแล้ว USDA ยังคงยืนยันว่า มีปริมาณน้ำตาลมากเพียงพอ จึงยังไม่พิจารณาเพิ่มโควตานำเข้าขณะเดียวกัน ก็กำลังจับตาดูผลผลิตน้ำตาลของโลกอยู่อย่างใกล้ชิด

## บราซิล

กระทรวงเกษตรของบราซิล กำลังจะลงมือจัดการกับโรคราสนิมตามแผนฉุกเฉินในเดือนมีนาคม โดยมีการออกระเบียบให้เกษตรกรปฏิบัติตามขั้นตอน ตั้งแต่การเพาะพันธุ์อ้อย และการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ที่ปลอดภัย โดยกระทรวงจะอนุมัติให้ใช้ยาฆ่าแมลงชุดแรก เพื่อปราบโรคราสนิม อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดคือการปลูกอ้อย พันธุ์ต้านทานโรคราสนิม และกระจายพันธุ์ออกไปปลูกให้มากที่สุด

## ประเทศจอร์เจีย

ราคาน้ำตาลในประเทศจอร์เจีย อยู่ที่ 2.30 GEL ต่อกก. หรือประมาณ 44 บาท จากราคา 1.80 GEL ต่อกก. (34.36 บาท) ของเดือนก่อน อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มว่า ราคา กำลังจะเพิ่มขึ้นไปอีกเป็น 3 GEL ต่อกก. (57 บาท) ทั้งนี้ เป็นเพราะมีบริษัทผูกขาดการซื้อขายอยู่เพียงรายเดียว คือ Agara Sugar Company ทำให้มีการเคลื่อนไหวที่จะประท้วงและตั้งหน่วยงาน เพื่อป้องกันการผูกขาดดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแสดงความคิดเห็น ได้ที่ [ocsb0602@ocsb.go.th](mailto:ocsb0602@ocsb.go.th)  
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย